



ข่าวย่อ

ธีรเชษฐ์ เพชรโชติ

สงขลา-เปิดแล้วตลาดน้ำ หาดใหญ่

วันที่ 28 ก.ค. 57 นายเจ๊ะหลี แก้วเรืองศรี ประธานกรรมการบริษัท ตลาดน้ำหาดใหญ่ พร้อมด้วยสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา และสมาคมมัคคุเทศก์จังหวัดสงขลา ร่วมกันทำพิธีเปิดตลาดน้ำหาดใหญ่ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอ.หาดใหญ่ บนเนื้อที่ 44 ไร่ ถนนสาครมงคล เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ล้อมรอบด้วยแหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นตลาดน้ำที่ได้จำลองอารยธรรมหลากหลายทั้งเอเชีย และยุโรป ภายในงานมีการแสดงแสง สี เสียง พร้อมกิจการทางน้ำมากมาย จำหน่ายสินค้าที่ระลึก และอาหารการกิน ราคาเป็นกันเอง ถือเป็นตลาดที่น่ายกย่องอีกแห่งนับจากตลาดน้ำคลองแห *สงขลาทูเดย์/ 30 กรกฎาคม 2557*

รณรงค์บริโภคผลไม้ภาคใต้ ช่วยเหลือเกษตรกร

วันที่ 31 ก.ค. 57 นายไพศาล โรจน์สรานุภมย์ ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานเกษตรภาคใต้

จัดงานแถลงข่าว “รณรงค์การบริโภคผลไม้ภาคใต้” ณ โรงแรม บี พีแกรนด์ทาวเวอร์หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายไพศาล กล่าวว่า ภาคใต้ อาจจะมีการแปรรูปผลไม้เพื่อเพิ่มมูลค่า โดยให้สำนักงานเกษตรแต่ละจังหวัดเป็นผู้ดูแลตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเป็นการคืนความสุขให้แก่พี่น้องประชาชน ทั้งนี้ภาคใต้มีผลไม้ที่สำคัญ 4 ชนิด ได้แก่ทุเรียน, มังคุด, เงาะและลองกอง โดยมีพื้นที่ปลูก 970,000 ไร่ พื้นที่ให้ผลผลิต 895,432 ไร่ ปีนี้คาดว่าจะมีผลผลิตรวม 583,419 ตัน สำหรับ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วยจังหวัดสงขลา, ยะลา, ปัตตานีและนราธิวาส มีพื้นที่ปลูก 301,926 ไร่ พื้นที่ให้ผลผลิต 301,926 ไร่ คาดว่าจะมีผลผลิตรวม 126,200 ตัน แยกเป็นทุเรียน 47,000 ตัน, มังคุด 18,900 ตัน, เงาะ 15,900 ตัน และลองกอง 44,400 ตัน

สงขลาทูเดย์/ 1 สิงหาคม 2557

ธนาคารแห่งประเทศไทย สรุปลง สถานะเศรษฐกิจและการเงิน ภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 ปี 2557

นายพลเทพพงศ์ ศรีมาจันทร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ กล่าวว่า ภาพเศรษฐกิจภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 ปี 2557 ทรงตัวจากไตรมาสก่อนโดยมีปัจจัยบวกจากการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมขยายตัวดีขึ้น แม้ว่าการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองและผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนตอนล่าง รวมทั้งความไม่สะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยว ด้านราคาสินค้าเกษตร โดยเฉพาะยางพารายังคงอยู่ในระดับต่ำส่งผลกระทบต่อครัวเรือนเกษตรกรและการส่งออกลดลง ทำให้ภาคเอกชนระมัดระวังในการใช้จ่าย นอกจากนี้สถาบันการเงินระมัดระวังคุณภาพสินเชื่อมากขึ้น ส่วนอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น และอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นตาราคาอาหารสำเร็จรูปและพลังงานเป็นสำคัญ

สงขลาทูเดย์/ 4 สิงหาคม 2557



รอยืดทรัพย์สิน “เสียใจ” เงินสด-เพชร-ทองแท่ง นับร้อยล้าน

เมื่อวันอังคารที่ 5 ส.ค. 57 เจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามภัยแทรกซ้อนต่อความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมสรรพากร และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้เข้าตรวจยึดอายัดทรัพย์สินที่เชื่อว่าเป็นของนายสหชัย เจียรเสริมสินหรือเสียใจ นักรูทีกักผู้กว้างขวางของจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังเสร็จสิ้นการตรวจค้น พบว่าทรัพย์สินมีเป็นจำนวนมากคาดว่ามีมูลค่านับร้อยล้านบาทและบางอย่างไม่อาจประเมินราคาได้ จึงต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมประเมิน ชุดตรวจค้นจึงได้นำทรัพย์สินทั้งหมดไปฝากไว้ที่ตู้নিরภัยของธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี เพื่อความปลอดภัย และจะเร่งสรุปมูลค่าทรัพย์สินส่งต่อสรรพากรต่อไป ขณะที่มียางานว่า เจ้าหน้าที่ที่มตรวจค้นได้พบเอกสารคล้ายเป็นบัญชีจ่ายส่วยให้กับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง รวมเป็นเงินประมาณ 45 ล้านบาท จึงได้รวบรวมหลักฐานส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ที่มีชื่อในบัญชีแล้ว เพื่อให้ตรวจสอบต่อไป ทั้งยังส่งหลักฐานไปยัง คสช. อีกทางหนึ่งด้วยการเข้าตรวจยึดอายัดทรัพย์สินครั้งนี้

เป็นการบังคับคดีจากคดีล้มละลายคดีแดงเลขที่ 3488/2555 อันสืบเนื่องจากพฤติการณ์เสี่ยงภัยจำนวน 414 ล้านบาท ซึ่งกรมสรรพากรต้องตามยึดทรัพย์สินของนายสหชัย ที่ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเอาไว้ช่วงหลังการเข้าควบคุมอำนาจการปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพราะต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ำน้ำมันรายใหญ่ของภาคใต้ แต่ต่อมาได้รับการประกันตัว *ศูนย์ข่าวภาคใต้ สำนักข่าวอิศรา/ 07 สิงหาคม 2557*

“ถวิล” บินมาเลย์ถกวางกรอบพูดคุยดับไฟใต้ “อกนิษฐ์” ไม่เชื่อ BRN ส่งสารผ่านสื่อ

นายถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) จะเข้าหารือกับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติของมาเลเซีย เพื่อยืนยันว่าไทยจะเดินหน้าพูดคุยสันติภาพกับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบ โดยให้มาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวกเช่นเดิม ส่วนคณะพูดคุยของไทยนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้พิจารณาแต่งตั้งแล้ว แต่ยังไม่มีการเปิดเผย

โดย คสช. จะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้” ทั้งจะจัดโครงสร้างองค์กรที่รับผิดชอบใหม่ทั้งหมด ทั้งนี้ฝ่ายไทยอาจแต่งตั้ง พล.อ.อกนิษฐ์ หมั่นสวัสดิ์ ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นหัวหน้าคณะพูดคุย แต่เมื่อมีข่าวที่อ้างว่ามาจากแกนนำกลุ่มนักรบปาตานีที่เคลื่อนไหวอยู่ในต่างประเทศ และมีจุดยืนสนับสนุนกระบวนการพูดคุยออกมาคัดค้าน เพราะเห็นว่า พล.อ.อกนิษฐ์เคยให้ข่าวตำหนิกระบวนการพูดคุยอย่างรุนแรง ทั้งยังเคยเรียกกลุ่มนักรบปาตานีว่า “โจรแขก” และไม่มีประสบการณ์การพูดคุยเจรจากับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐในปัญหาชายแดนใต้เลย ฝ่าย พล.อ.อกนิษฐ์ ได้ออกมาโต้ว่าตนไม่เชื่อว่าข่าวดังกล่าวมาจากแกนนำกลุ่มบ็อยอาร์เอ็นตัวจริง “ผมได้รับการติดต่อจากผู้เห็นต่างจากรัฐที่พำนักอยู่ที่ประเทศสวีเดน เขาไม่เชื่อว่าข้อมูลที่ปรากฏเป็นข่าว เป็นข้อมูลหรือการสื่อสารจากบ็อยอาร์เอ็นจริงๆ เพราะไม่มีฝ่ายใดได้ประโยชน์เลยไม่ว่าจะเป็นไทย มาเลเซีย หรือบ็อยอาร์เอ็นเอง” *ศูนย์ข่าวภาคใต้ สำนักข่าวอิศรา/ 09 กันยายน 2557*

รัฐบาลใหม่ประเดิมต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯชายแดนใต้ อีก 3 เดือน

พ.อ.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันอังคารที่ 16 ก.ย.ว่า ครม.เห็นชอบให้ต่ออายุการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีก 3 เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย.-19 ธ.ค.2557 โดยอ้างว่า “มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานรัฐและเอกชนในพื้นที่ พบว่าส่วนใหญ่มีความต้องการและยังเห็นชอบที่จะให้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไป” การที่คณะรัฐมนตรีขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง โดยอาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ) ในพื้นที่ จ.ปัตตานี ยะลา และนราธิวาสนั้นนับเป็นการ

ขยายเวลาครั้งที่ 37 แล้วหลังจากประกาศใช้กฎหมายพิเศษนี้มาตั้งแต่เดือน ก.ค.2548

ศูนย์ข่าวภาคใต้ สำนักข่าวอิศรา/ 18 กันยายน 2557

“ประยุทธ์” ชิดเส้นแก๊ไฟไฟใต้ ให้จบใน 1 ปี ห่วงก้าวสู่เออีซี เกรงวุ่นกว่าเก่า

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ก.ย.57 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เดินทางไปอำลาตำแหน่ง ผบ.ทบ.ในโอกาสเกษียณอายุราชการที่ค่ายวชิราวุธ กองทัพภาคที่ 4 จ.นครศรีธรรมราช พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่าปัญหาชายแดนใต้ต้องแก้ไขให้จบภายใน 1 ปีก่อนที่จะเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) เนื่องจากเมื่อเข้าสู่อาเซียนแล้วจะมีประเทศต่างๆ เดินทางเข้ามา หากบ้านเมืองยังไม่สงบก็จะเป็นปัญหา ทั้งนี้อยากขอ

ความร่วมมือมวลชนทุกแขนงว่า อย่าใช้คำว่า “ขบวนการ” กับกลุ่มบุคคลที่ก่อความไม่สงบในภาคใต้ เพราะการก่อเหตุเป็นเรื่องของบางบุคคลเท่านั้น แล้วพูดเน้นย้ำถึงแนวทางการทำงานว่า “การแก้ปัญหภาคใต้จะเน้นเรื่องการพูดคุยเพื่อให้เกิดสันติสุข ซึ่งผมได้เสนอมาทุกรัฐบาลให้ปรับโครงสร้างการแก้ปัญหา โดยพูดคุยกับหลายกลุ่ม และตอนนี้การดำเนินการต่างๆ เริ่มเข้าสู่ทิศทางที่ดี เช่น การมีหน่วยงานอย่างศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ที่รู้ปัญหาภาคใต้ มีการแต่งตั้ง พล.ท.กิตติอินทสรเป็นแม่ทัพน้อยที่ 4 ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนหน้าที่ตั้งขึ้นมาดูแลปัญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะ” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ศูนย์ข่าวภาคใต้ สำนักข่าวอิศรา/ 30 กันยายน 2557

